

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

เรื่อง

๑. จ่อคลอดยุทธศาสตร์ ‘ปาล์ม’ ชูแผน ๔ ระยะสร้างความยั่งยืน
๒. เดินหน้าซื้องานนำตลาด
๓. เกษตรกรแห่รับจ้างกรมชล
๔. อัดสินซื้อยางต้นราคาแตะ ๖ บาท
๕. ทุ้ม๙๖ล้านแก้โรคตายด่วนในกุ้ง
๖. ย้ำ๑๕พ.ย.เริ่มจ่ายเงินช่วยสวนยาง
๗. เลี้ยงหมูเปลี่ยนฤดูระวังเชื้อPRRSระเบิด
๘. จัดงบจ้างงานทดแทนทำนาปริง
๙. กฟก.-อัยการสูงสุดช่วยเกษตรกร
๑๐. ขอนแก่นแล้งข้าวแห้งตายกว่าพันไร่
๑๑. ชกส.เผยความเสี่ยงเอ็นพีแอลสูง”ข้าว-ยาง”ตกต่ำจุดกำลังชำระหนี้

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
โพสต์ทูเดย์
โพสต์ทูเดย์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
เดลินิวส์
ไทยรัฐ
คมชัดลึก
คมชัดลึก
ข่าวสด
กรุงเทพธุรกิจ

จ่อคลอดยุทธศาสตร์'ปาล์ม' ชูแผน4ระยะสร้างความยั่งยืน

นายเลอศักดิ์ ธีวตระกูลไพบุลย์ ผู้จัดการสต็อกเพื่อรักษาระดับราคาในระยะสั้น
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า คณะทำงานจัดทำ ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (Roadmap) ได้ผลสรุปร่างยุทธศาสตร์ฉบับสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว โดยเตรียมจะนำเสนอต่อคณะกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ที่มี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รว.พาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ วิสัยทัศน์ อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันมีความยั่งยืน เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตสนองความต้องการภายในประเทศ อุปโภคบริโภค พลังงานทดแทน และการส่งออก โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ

ระยะเร่งด่วน มุ่งเน้นการบริหารจัดการสต็อกเพื่อรักษาระดับราคาในระยะสั้น 1-3 ปี การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพเพื่อสนองความต้องการพลังงานทดแทนและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านข้อมูลสารสนเทศ การจัดการตามกลไกตลาด และพร.บ.ปาล์มน้ำมัน ระยะปานกลาง 3-5 ปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม และจัดทำระบบโลจิสติกส์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม และระยะยาว 5-12 ปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม โดยร่างยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าว สศก. ได้ปรับรายละเอียดตามความเห็นของคณะทำงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการ ซึ่งมี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เป็นประธาน สำหรับพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งต่อไป

เดินหน้าช้อนซื้ออย่างนำตลาด

ปีติพงศ์คาดเริ่มได้ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ขงเกณฑ์ขึ้นทะเบียนชาวสวนกันรั้วไหล

โพสต์ทูเดย์ > อ.ส.ย.เดินหน้าช้อนซื้อ
ยาง เกษตรกร ขงเกณฑ์ขึ้นทะเบียนยาง
เข้า ครม.วันนี้ ก่อนแจกเงิน 15 พ.ย.นี้
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.
เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คาดว่าใน
ช่วง 2 สัปดาห์ข้างหน้า องค์การสวนยาง
(อ.ส.ย.) จะกู้เงินจากธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ภายใต้กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)
อนุมัติไว้ 6,000 ล้านบาท เข้ารับซื้อ

312
ยางพารานำตลาดในช่วงที่ราคายางตกต่ำ
โดยระหว่างนี้ อ.ส.ย.ได้หารือกับสำนักงาน
อัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาร่างสัญญาซื้อ
ขายยางที่ระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขในการซื้อ
ยาง เช่น ราคารับซื้อและเมื่อมีการรับซื้อ
แล้วจะต้องมีตลาดระบายยางออก เพื่อไม่
ให้มีปัญหาการระสต็อกยางเหมือนที่ผ่านมา
“คาดว่าอีก 2 สัปดาห์หน้าจะเข้าซื้อได้
แต่จากการดำเนินมาตรการของรัฐที่ผ่านมา
ได้ทำให้ราคายางเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่อง

โดยราคาวันนี้มียางดิบอยู่ที่ประมาณ 52
บาท/กิโลกรัมแล้ว” นายปีติพงศ์ กล่าว
นายปีติพงศ์ กล่าวว่ ในการประชุม
ระดับรัฐมนตรีของประเทศผู้ผลิตยาง 3
ชาติ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่
จะจัดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 20-
21 พ.ย.นี้ จะมีการหารือกับมาตรการแก้ไข
ปัญหาการคายางพาราตกต่ำทั้งระบบ เช่น
การลดพื้นที่การปลูกและการร่วมกัน
กำหนดราคาขายยางพารา เป็นต้น
ก่อนหน้านี้การประชุม ครม.วันที่ 21
ต.ค. ตั้งเป้าหมายผลักดันราคายางให้อยู่ที่
ระดับ 60 บาท/กิโลกรัม
นายปีติพงศ์ ระบุว่า การประชุม ครม.
วันที่ 4 พ.ย. กระทรวงเกษตรฯ จะเสนอ

เพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกยางที่จะได้รับการอุดหนุน
ปัจจัยการผลิต 1,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 1.5
หมื่นบาท/ครัวเรือน สำหรับเกษตรกร 8.5
แสนครัวเรือน ภายใต้กรอบวงเงิน 8,500
ล้านบาท จากหลักเกณฑ์เดิมที่ใช้มาตั้งแต่
รัฐบาลที่แล้ว โดยหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติมขึ้น
มาใหม่จะเน้นการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิด
การรั้วไหล โดยคาดว่าจะการแจกเงินจะเริ่ม
ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การขึ้นทะเบียนจะมีขึ้นตั้งแต
วันที่ 1 พ.ย.-15 ธ.ค. 2557 ส่วนการจ่าย
เงินจะจ่ายเงินผ่านบัญชี ธ.ก.ส. หลังจากได้
รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร

เกษตรกรแห่รับจ้างกรมชลฯ

รับค่าแรงวันละ 300 ช่วงจตุลาคม A7
วอนรัฐบาลขยายเวลาต่อเนื่องตลอดทั้งปี

โพสต์ทูเดย์ > ชาวนาแห่สมัครรับจ้างกรมชลประทาน วอนรัฐบาลขยายเวลาจ้างงานให้ครอบคลุมทั้งปี

ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางให้ความสนใจสมัครเข้าทำงานในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำแล้ง ในเขตประกาศงดส่งน้ำเพื่อทำนาปรังฤดูเพาะปลูก 2557/2558 ซึ่งกำหนดค่าจ้างวันละ 300 บาท เริ่มจ้างงานเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงสิ้นเดือน เม.ย. 2558

นายสมพงษ์ เกตุสาคร ชาวนา จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ระหว่างที่ตนทำนาจะ

ขาดรายได้ไปหลายเดือน แต่เมื่อมีโครงการจ้างงานของรัฐบาลเข้ามาช่วยสร้างรายได้ก็จะทำให้มีรายได้เข้ามาจนเจอครอบครัว เพราะการจ้างงานวันละ 300 บาท สำหรับชาวนาแล้วถือว่าเป็นค่าจ้างที่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน นางพรทิพย์ พวงเพ็ช ชาวนา จ.ชัยนาท อีกคนหนึ่งก็บอกว่า อยากให้รัฐบาลต่อสัญญาการจ้างงานชาวนาออกไปเรื่อยๆ แบบครอบคลุมทั้งปี เพื่อช่วยให้ชาวนามีรายได้เสริมจากการทำนา และมีรายได้ที่มั่นคงขึ้นไม่รอความหวังแค่

ราคาข้าวอย่างเดียว แม้ลักษณะงานจะเปลี่ยนไปบ้าง หรือหน่วยงานที่จ้างงานเปลี่ยนเป็นหน่วยอื่นๆ ไม่จำกัดเฉพาะกรมชลประทานชาวนาก็ยินดีทำงานให้

ด้าน นายธีระพล คล่องช้าง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า แผนนำร่องของจังหวัดจะจ้างแรงงานล่อคะกอบกัน คลอง และกำจัดวัชพืชใน 8 ลำคลอง 2 อำเภอ คือ อ.บางปะอิน ที่คลองวีร คลองบางเคียน คลองวัดชีวิต คลองคู และเขตอ.บางไทร ที่คลองโรงช้าง คลองร่มไทร คลองเปิด คลองบ้านลาด เดิมกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 5 พ.ย. แต่อาจจะต้องเลื่อนไปจนถึงวันที่ 15 พ.ย. เพราะเป็นวันแรกที่จะประมาณส่งมาถึง

ขณะเดียวกัน พื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือสถานการณ์น้ำในช่วงหน้าแล้งเริ่มวิกฤต ภายหลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงต่อเนื่อง รวมทั้งฤดูฝนสิ้นสุดลงเร็วกว่าทุกปี ส่งผลกระทบต่อพื้นที่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องออกรวงรอการเก็บเกี่ยว เริ่มได้รับผลกระทบขาดน้ำ เสียชีวิตจำนวนมาก

นายวีระศักดิ์ วิเชียรแสน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.นครพนม กล่าวว่า นาข้าวในพื้นที่ 12 อำเภอ เริ่มขาดน้ำและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผวจ.นครพนม ได้ลงพื้นที่ประสานงานกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อีสานเชื่อซื้อยางกันราคาแตะ 60 บาท

● เกษตรฯ จัดสินเชื่อหมื่นล้านบาท สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับซื้อยาง เชื่อดันราคายางแตะกิโลกรัมละ 60 บาท นายโอกาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ได้เดินทางมามาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราแล้ว ซึ่งรับผิดชอบใน 2 โครงการ คือโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง ภายใต้การพัฒนาของพาราทั้งระบบ วงเงิน 10,000 ล้านบาท และโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา วงเงิน 5,000 ล้านบาท

โครงการแรกวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทนั้น เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้สหกรณ์ทุกประเภทกลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่มีการประกอบการธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวน โดยมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว 70 แห่ง เป็นเงิน 929 ล้านบาท

และมีการเบิกเงินกู้แล้ว 373 ล้านบาท รวบรวมรับซื้อยางพาราของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตั้งแต่ 1 กันยายน-29 ตุลาคม รวม 352 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 40 จังหวัด ปริมาณ 70,669 ตัน มูลค่า 2,865 ล้านบาท

อีกโครงการวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรนำไปใช้ในการขยายกำลังการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานแปรรูปยาง หรือลงทุนจัดสร้างโรงงานใหม่ ล่าสุดโครงการดังกล่าวมีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ได้ยื่นความประสงค์ขอกู้เงินเพื่อแปรรูปแล้ว 245 แห่ง

“จากมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ราคายางขยับตัวสูงขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 50-55 บาท และมีแนวโน้มที่ราคาจะขึ้นถึงกิโลกรัมละ 60 บาท ทั้งมีแนวโน้มว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้นอีก โดยรัฐบาลยังให้สหกรณ์เปิดวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อขยายปรับปรุงโรงงานยาง ขณะนี้มีสหกรณ์ขอกู้ 200 แห่ง ใช้วงเงิน 4,400 ล้านบาท” นายโอกาสกล่าว

ทุ่ม 96 ล้านแก้โรคตายด่วนในกุ้ง

นายวิมล จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงปัญหาโรคกุ้งตายด่วนที่เกิดขึ้นว่า ทางกรมประมงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ๑๘ ล้านบาท เพื่อนำเข้าพ่อแม่พันธุ์กุ้งปลอดโรคจำนวน 1,500 คู่ มาผลิตลูกกุ้งคุณภาพเพื่อเลี้ยงต่อให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ จำนวน 100,000 ตัว และอีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายลูกกุ้งระยะอนุบาลเพื่อเลี้ยงให้แก่เกษตรกรโรงเพาะฟักทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ กับกรมประมง ส่วนสถานการณ์การผลิตกุ้งในปี 2557 ประเมินไว้ที่ 200,000 ตัน ซึ่งลดลงกว่าปี 2556 เนื่องจากการเลี้ยงกุ้งยังไม่เต็มพื้นที่ จึงต้องจำแนกพื้นที่ลงเลี้ยงแล้วและที่ยังไม่ได้ลง เพื่อหาวิธีการบริหารจัดการต่อไป สำหรับเกษตรกรที่ยังไม่เลี้ยงกุ้ง อาจขาดความเชื่อมั่นในพันธุ์กุ้ง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมประมงพิจารณาเรื่องประสิทธิภาพของการผลิตแก่เกษตรกรเพิ่มเติม ส่วนฟาร์มที่ดำเนินการเลี้ยงกุ้งในปัจจุบัน ทางกรมประมงได้จัดทีมเข้าไปแนะนำ ส่งเสริม และตรวจติดตามผล ตั้งแต่ระบบโรงเพาะฟัก ระบบอนุบาล และปล่อยเลี้ยง เพื่อแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน เพื่อลดการระบาดของโรคโดยเฉพาะในโรงเพาะฟักและในบ่อดินที่เป็นต้นตอของปัญหา.

ย้ำ 5 พ.ย. เริ่มจ่ายเงินช่วยสวนยาง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. นายปิติพงษ์ พิ้งบุญ ณ อุดรธา รว. เกษตรฯ เปิดเผยถึงกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางพาราไร่ละ 1 พันบาท ครึ่งเดือนละไม่เกิน 15 ไร่ ตามโครงการชดเชยรายได้เกษตรกรสวนยางในเป้าหมาย 850,000 ครัวเรือน ในวงเงิน 5,453.99 ล้านบาท ว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีพื้นที่สวนยางเปิดกรีดยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิรวมทั้งเอกสารสิทธิ 48 รายการตามหนังสือกรมป่าไม้ จะได้รับความช่วยเหลือประมาณ 8.2 ล้านไร่ โดยสามารถเริ่มจ่ายเงินได้ในวันที่ 16 พ.ย. นี้ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามผลการรับรองของคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอ

นายปิติพงษ์ กล่าวว่ายอมรับว่าเกิดความล่าช้าในการจ่ายเงิน เนื่องจาก กรมฯ ได้ขอให้ทางกระทรวงเกษตรฯ ส่งรายละเอียดเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรที่จะได้รับการช่วยเหลือเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบในครั้งที่ 4 พ.ย. จากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าพื้นที่การปลูกยางมีการปลูกในที่ดินของรัฐจำนวนมากจึงต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดว่ามีกรณีขออนุญาตจากหน่วยงานรัฐหรือไม่หรือมีการลักลอบบุกรุกปลูกจึงส่งผลให้ขบวนการตรวจสอบล่าช้าในบางส่วนและยืนยันว่าจะเร่งรัดจ่ายเงินให้เกษตรกรให้เร็วที่สุดเพื่อใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐบาล

ส่วนมาตรการในการนำยางไปใช้ในส่วนของภาครัฐเพื่อระบายยางในสต็อก 2.1 แสนตัน โดยจะนำยางไปใช้เป็นส่วนประกอบในการทำถนนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ได้ตั้งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนยางพาราร่วมหารืออย่างเป็นทางการในต้นคาค่ำหน้าเพื่อวางยุทธศาสตร์เพิ่มการใช้ยางในประเทศให้มากที่สุด พร้อมกับจะมีคิวแพนภาคเอกชนจากประเทศจีนเดินทางมาดูพื้นที่ปลูกยางในไทยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเอกชนจีนที่จะเข้ามาลงทุนแปรรูปยางในอนาคตสำหรับการหรือกลุ่มประเทศผู้ผลิตยางที่มีไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย จะหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการเพื่อกำหนดมาตรการที่จะทำให้อายุยางสูงขึ้นซึ่งในขณะนี้ราคายางเริ่มขยับตัวสูงขึ้นแล้ว.

เลี้ยงหมูช่วงเปลี่ยนฤดู ระวังเชื้อ PRRS ระบาด

แม้โรคเฟิร์ส (PRRS) หรือโรคแท้งในหมูจะเกิดมานานนับสิบปีแล้วก็ตาม แต่การระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดตั้งแต่ปลายปี 256๑ วันนี้ยังคงมีให้เห็น เพื่อป้องกันโรคที่จะกลับระบาดรุนแรงอีกครั้ง ในช่วงปลายฝนต้นหนาวของปีนี้ น.สพ.นรินทร์ ร่มลำควน รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีทีเอฟ ผู้ชำนาญการด้านสุขภาพสัตว์ และเกษตรกรเจ้าของฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สุกร



ตามมาจากหลัง ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยหมูได้ดีที่สุดคือ ทำให้ภูมิคุ้มกันสู้ไวรัสได้ แต่ถ้ามาเจอกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย หมูภูมิคุ้มกันต่ำเมื่อไร

จะมีโอกาสเกิดการระบาดของโรคให้ระบาดไปทั่วได้”

น.สพ.นรินทร์ บอกว่า โรคนี้เป็นเฉพาะในหมูไม่ระบาดสู่คน ที่มีการปล่อยข่าวในสังคมโซเชียลมีเดีย หมูเป็นโรคแล้วนั้นเป็นแค่ลักษณะอาการคล้ายกันคือหมู




ที่ป่วยด้วยโรคนี้ จะผอมแห้งและท้องเสียทำตัวเอง สำหรับการระวังป้องกันโรคเฟิร์สในช่วงนี้ผู้ชำนาญการด้านสุขภาพสัตว์ซีทีเอฟ



แนะนำให้เกษตรกรดูแลเรื่องการจัดการแม่หมูสาวฝูงใหม่ที่จะเอาเข้ามาเลี้ยงทดแทนแม่หมูปลดระวาง จะต้องมีการนำไปแยกเลี้ยง 1 เดือน ก่อนนำเข้ารวมฝูงเดิมและในการแยกเลี้ยงจะต้องนำหมูจากฝูงเดิมมาคลุกเลี้ยงด้วยในอัตรา หมูเดิม 1 ตัว ต่อ หมูสาว 10 ตัว ทั้งนี้เพื่อให้เชื้อโรคที่ซ่อนอยู่ในหมูเดิมมากระตุ้นภูมิคุ้มกันของหมูสาวให้รู้จักต่อสู้กับเชื้อโรคที่ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือน

เผื่อระวังไว้ให้ดี เพราะเป็นช่วงเวลาที่ย่อนไหวต่อการเกิดโรคเฟิร์สได้ง่ายที่สุด เป็นการให้วัคซีนแบบธรรมชาติกับหมูสาวนั่นเอง



รอบรู้ เกษตร

จัดงบจ้างงานทดแทนทำนาปรัง
กทม.-นายเสวีโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีมติให้งดการปลูกข้าวนาปรังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลองในช่วงฤดูแล้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2557 ถึงเดือน เม.ย. 2558 นั้น ในส่วนของกรมชลประทานได้ส่งการไปยังหน่วยงานในสังกัดที่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในปี 2558 และพื้นที่ที่งดการส่งน้ำสำหรับทำนาปรังในฤดูเพาะปลูก 2557/2558 ให้เตรียมความพร้อมในการว่าจ้างแรงงาน ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารชลประทาน สำนักงาน บ้านพัก ระบบชลประทาน และชุดลอกคูคลอง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วง 3 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2558 โดยมีงบประมาณสำหรับจ้างแรงงานโดยใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558 และงบกระตุ้นเศรษฐกิจดำเนินการทั่วประเทศรวม 4,137 ล้านบาท

กฟก.-อัยการสูงสุดช่วยเกษตรกร

12 กทม.-นายวัชรพันธ์ุ จันทรวงจร เลขานุการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) กล่าวถึงโครงการความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและสำนักงานอัยการสูงสุดว่า ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเป็นปัญหาสำคัญที่รัฐบาลได้หันนโยบายเร่งช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย ซึ่งด้วยฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมายและอาจเป็นช่องว่างก่อให้เกิดการเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ และการเสียประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะที่ดินทำกิน ปัจจุบันสำนักงานกองทุนฟื้นฟูได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรไปจำนวน 27,461 ราย มูลค่า 5,764,616,283.49

บาท ซึ่งยังมีจำนวนเกษตรกรอีกมากต้องเร่งให้ความช่วยเหลือ

ขอนแก่นแล้งข้าวแห้งตายกว่าพันไร่

ขอนแก่น - นายเฉลียว ปัดอาสาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านหนองแวง ต.หนองแวง อ.พระยืน พร้อมเกษตรกรชาวนาที่ทำนาข้าวเหนียว ข้าวหอมมะลิ ร่วมกันร้องเรียนว่าในพื้นที่ตำบลหนองแวงประสบภัยแล้งทั้งตำบลจนข้าวที่ปลูกไว้แห้งและกรอบตายอยู่ในนาข้าวประมาณ 1 พันไร่ ด้านนายทองพูล พระคุณ ราษฎรหมู่ 7 บ้านหนองแวง เผยว่าทำนาปลูกข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ ประสบภัยแล้งเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปีนี้ภัยแล้งมาเร็ว และรัฐบาลไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ปล่อยให้ข้าวในนาทั้งหมดแห้งตาย ยังมีเพื่อนบ้านปลูกข้าวในนาใกล้กันจำนวนมากก็มีข้าวในนาแห้งตายน้ำจืด

นายนิพนธ์ โลหะรัตนกร นายก อบต.หนองแวง กล่าวว่า ตำบลหนองแวงมีพื้นที่ 30,000 ไร่ มีชนบทประมาณ 10,000 ไร่ ประสบภัยแล้งตลอดโดยเฉพาะปีนี้แห้งแล้งมากที่สุดในรอบ 30 ปีทีเดียว ผลผลิตข้าวในนาไม่ได้เลย พื้นที่ทำนาอาศัยน้ำฝนเท่านั้น ไม่มีชลประทาน แม้ว่าจะมาช่วยเหลือชาวบ้านในการทำนา

ธกส.เผยความเสี่ยงเอ็นพีแอลสูง 'ข้าว-ยาง'ตกต่ำจุดกำลังชำระหนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ธ.ก.ส. รายงานบอร์ดใหญ่ ความเสี่ยง 3 ด้านอยู่ในระดับสูง "คุณภาพสินเชื่อ-ผลตอบแทน-การแข่งขัน" เผยเอ็นพีแอลปรับขึ้นสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้หลังราคาข้าว และยางพาราตกต่ำ ลดความสามารถในการชำระหนี้เกษตรกร ด้านบอร์ดอนุมัติแผนงาน 5 ปี เน้นพัฒนาสร้างแหล่งทุนชุมชนเชื่อมระบบธ.ก.ส.ช่วยแก้หนี้นอกระบบ

แหล่งข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ที่มีนายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานครั้งล่าสุดในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้รับทราบรายงานสถานะความเสี่ยงของ ธ.ก.ส.ประจำไตรมาสที่ 2 ปีบัญชี 2557 และแนวโน้มในระยะถัดไป พบว่าระดับความเสี่ยงของปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับค่อนข้างต่ำถึงต่ำ

ยกเว้นปัจจัยเสี่ยงคุณภาพสินเชื่อ การบริหารผลตอบแทน และภาวะการแข่งขัน ที่มีระดับความเสี่ยงสูง เช่นเดียวกับแนวโน้มในช่วงไตรมาส 3 ปี 2557 ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ปรับตัวอยู่ในช่วงระดับต่ำถึงปานกลาง ยกเว้นปัจจัยเสี่ยงคุณภาพสินเชื่อที่มีแนวโน้มความเสี่ยงคงที่อยู่ระดับสูง

ทั้งนี้ความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อ จะวัดจากระดับหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือเอ็นพีแอล ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 2 (สิ้น ก.ย. 2557) อยู่ในระดับ 4.6 % ของสินเชื่อโดยรวม

สูงกว่าเป้าหมายที่ธนาคารกำหนดว่า อยากรักษาเอ็นพีแอลอยู่ในระดับต่ำกว่า 4% โดยเอ็นพีแอลที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาข้าว และยางพาราตกต่ำ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง ความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรจึงปรับลดลงตามไปด้วย

สำหรับความเสี่ยงทางด้านผลการดำเนินงานนั้น เป็นผลมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ ที่แคบลง เพราะต้นทุนเงินฝากปรับเพิ่มขึ้น ขณะที่ธ.ก.ส.ไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ได้ เพราะต้องดูแลเกษตรกร ทางด้านความเสี่ยงภาวะการแข่งขัน กรรมการบริหารความเสี่ยงของ ธ.ก.ส.จะดูที่อัตราการเติบโตของสินเชื่อ ตามเป้าหมายเดิมอยู่ที่ 10% แต่แนวโน้มจะไม่ถึง

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า ที่ประชุมบอร์ดยังเห็นชอบทิศทาง และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของธ.ก.ส.ใน 5 ปีข้างหน้า สำหรับปีบัญชี 2558-2562 ซึ่งมี 6 ยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

ยุทธศาสตร์แรก ธ.ก.ส.จะสนับสนุนการพัฒนาชุมชนแบบองค์รวม โดยพัฒนาชุมชนต้นแบบ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 3.พัฒนาบริการทางการเงินอย่างครบวงจร 4. บริหารเงินทุนให้สมดุลและเพียงพอ 5. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และ 6.ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการและการบริการที่คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม